

NHCSXH- HỘI ND- HỘI LHPN-
HỘI CCB - ĐOÀN TN CS HCM
TỈNH NAM ĐỊNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nam Định, ngày 15 tháng 01 năm 2025

Số: 72... /TB-KLGB

THÔNG BÁO

Kết luận Hội nghị giao ban kết quả hoạt động ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025

Kính gửi: - Ban chấp hành: Hội Nông dân, Hội LH phụ nữ,
Hội Cựu chiến binh, Đoàn TNCS các huyện, thành phố.
- Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH các huyện.

Ngày 14/01/2025, tại trụ sở Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Nam Định, NHCSXH và Hội Nông dân, Hội LH Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên CS HCM tỉnh Nam Định đã tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá kết quả hoạt động ủy thác cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo và chuyên viên theo dõi hoạt động ủy thác của 04 tổ chức chính trị - xã hội (CT-XH) tỉnh, Ban Giám đốc và lãnh đạo các phòng chuyên môn nghiệp vụ NHCSXH tỉnh.

Năm 2024, NHCSXH và các tổ chức CT-XH nhận ủy thác tiếp tục phối hợp chặt chẽ thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn phục vụ cho sản xuất kinh doanh, đời sống của hộ nghèo và các đối tượng chính sách, đặc biệt đối với các hộ bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 và mưa lũ sau bão, góp phần tích cực thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Đến 31/12/2024, dư nợ ủy thác 4.813,6 tỷ đồng, tăng 432,2 tỷ đồng, chiếm 99,87% tổng dư nợ, với 99.610 khách hàng còn dư nợ. Trong đó, Hội Nông dân 1.823,2 tỷ đồng (chiếm 37,9%), tăng 172,2 tỷ đồng; Hội Phụ nữ dư nợ 2.133,9 tỷ đồng (chiếm 44,3%), tăng 176,5 tỷ đồng; Hội CCB 563,1 tỷ đồng (chiếm 11,7%), tăng 43,8 tỷ đồng; Đoàn Thanh niên 293,4 tỷ đồng (chiếm 6,1%), tăng 39,7 tỷ đồng. Chất lượng tín dụng được giữ vững, nợ quá hạn 5.061 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,11% dư nợ, so với 31/12/2023 giảm 48,7 triệu đồng.

Bên cạnh đó, NHCSXH và các Hội đoàn thể phối hợp thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm khác như:

- Tham mưu cấp ủy chính quyền tổng kết 10 năm thực hiện CT40 và triển khai Chỉ thị số 39-CT/TW của Ban Bí thư TW, Chỉ thị số 25-CT/TU của BTV Tỉnh ủy;

- Phối hợp với Sở LĐTĐBXH xây dựng hồ sơ Nghị quyết “Quy định Chính sách tín dụng ưu đãi giải quyết việc làm bền vững trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2024-2030” tham mưu UBND tỉnh trình HĐND và đã được HĐND tỉnh thông qua và ban hành Nghị quyết số 142/2024/QĐ-HĐND ngày 10/12/2024;

- Thực hiện sáp nhập và tổ chức, sắp xếp hoạt động tín dụng chính sách sau khi sáp nhập địa giới hành chính của địa phương đảm bảo hoạt động tín dụng chính sách, hoạt động ủy thác ổn định, thông suốt;

- Rà soát các hộ vay bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 và mưa lũ sau bão để thực hiện kịp thời các biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các khách hàng bị thiệt hại, đã giải ngân vốn, gia hạn nợ và dừng thu lãi từ 01/9/2024 đến 31/12/2024 cho trên 10 nghìn khách hàng;

- Triển khai cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2024/NĐ-CP, cho vay NS&VSMTNT theo Quyết định số 10/2024/QĐ-TTg, cho vay người có đất thu hồi theo Quyết định số 12/2024/QĐ-TTg;

- Rà soát nhu cầu vốn, xây dựng Kế hoạch tín dụng chính sách năm 2025 và giai đoạn 2025-2027, 2026-2030;

- Triển khai ứng dụng Quản lý tín dụng chính sách, đến nay cơ bản cán bộ Hội các cấp, Tổ trưởng Tổ TK&VV đã khai thác, sử dụng tốt ứng dụng, đặc biệt các Tổ trưởng Tổ TK&VV đã thực hiện giao dịch thu lãi, tiết kiệm qua app;

- Quan tâm thực hiện tốt công tác tập huấn, truyền thông, xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát năm...

Tuy nhiên, hoạt động ủy thác vẫn còn một số tồn tại: Công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Tổ TK&VV, việc sử dụng vốn của hộ vay chất lượng còn hạn chế; công tác chỉ đạo củng cố nâng cao chất lượng tín dụng tại một số Hội đoàn thể cơ sở chưa thực sự quyết liệt nên chất lượng hoạt động của Tổ TK&VV tại một số nơi không đồng đều, tổ trung bình, yếu, tổ quy mô nhỏ chậm được củng cố; còn nhiều tổ quy mô nhỏ, dư nợ bình quân 1 tổ thấp so với bình quân chung toàn quốc; hồ sơ lưu trữ không đầy đủ, không sắp xếp theo đúng quy định; chưa phát huy tốt vai trò tham mưu cho chính quyền địa phương trong công tác chỉ đạo triển khai hoạt động tín dụng chính sách, việc xử lý nợ quá hạn chưa hiệu quả nhất là đối với các hộ vay chây ỳ, hộ vay bỏ đi khỏi nơi cư trú...

Để tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác, đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác góp phần thực hiện thành công các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh, Năm 2025, NHCSXH và các tổ chức CT-XH nhận ủy thác các cấp tiếp tục phối hợp thực hiện hiệu quả các nội dung ủy thác đã ký kết, trong đó tập trung thực hiện tốt các nội dung sau:

- Tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn, đặc biệt là thực hiện tốt Chỉ thị số 39-CT/TW của Ban Bí thư TW; Chỉ thị số 25-CT/TU của BTV Tỉnh ủy, Nghị quyết số 142/2024/HĐND của HĐND tỉnh và các nhiệm vụ, giải pháp tại Chiến lược phát triển NHCSXH đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh; Chủ động, thường xuyên báo cáo cấp ủy, chính quyền địa phương, Chủ tịch UBND cấp xã - thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH cấp huyện về kết quả thực hiện hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn, các khó khăn, vướng mắc để được hỗ trợ tháo gỡ kịp thời.

- Tập trung giải ngân các chương trình tín dụng chính sách hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đã được giao năm 2025; Căn cứ danh sách điều tra HN, HCN, HMTN, Hộ có mức sống trung bình rà soát, lập danh sách hộ đủ điều kiện/không đủ điều kiện/chưa đủ điều kiện vay vốn, tổng hợp nhu cầu vốn phối hợp với NHCSXH đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho 100% các hộ đủ điều kiện và có nhu cầu vay, thực hiện rà soát từng đối tượng đảm bảo không để sót đối tượng; tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các hộ thuộc đối tượng, đủ điều kiện mạnh dạn vay vốn để đầu tư phát triển kinh tế gia đình nhằm thoát nghèo bền vững.

- Tích cực huy động các nguồn vốn, tiền gửi của tổ chức, cá nhân, tiền gửi của tổ viên Tổ TK&VV. Các Hội đoàn thể vận động Hội các cấp rà soát, gửi các khoản tiền nhàn rỗi, các quỹ Hội vào NHCSXH; vận động hội viên tham gia gửi tiền tiết kiệm tại NHCSXH để tạo nguồn vốn cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

- HPN và NHCSXH tỉnh phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh sau khi thu hồi “Quỹ quay vòng vốn cho cấp nước và vệ sinh hộ gia đình thuộc Dự án cấp nước và VSMT” chuyển sang NHCSXH thực hiện cho vay đến các đối tượng thụ hưởng theo quy định của Quỹ.

- Hội đoàn thể các cấp phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội, thực hiện tốt các nhiệm vụ ủy thác; duy trì việc sắp xếp, lưu giữ hồ sơ theo đúng quy định tại văn bản 3920/NHCS-TDNN; chỉ đạo Hội đoàn thể cấp xã, tổ TK&VV thực hiện bình xét cho vay dân chủ, công khai, đảm bảo đúng đối tượng, đúng quy định nhằm nâng cao chất lượng của từng khoản vay.

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng, tiếp tục thực hiện phương án củng cố Tổ đưa dư nợ bình quân/Tổ bằng với mức bình quân chung toàn quốc; tích cực đôn đốc thu hồi nợ quá hạn, có biện pháp hữu hiệu để thu hồi nợ quá hạn lâu ngày, phấn đấu các Hội đoàn thể đều giảm được nợ quá hạn so với năm trước, giảm số tổ trung bình, không có tổ yếu.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý hoạt động tín dụng chính sách, đặc biệt là ứng dụng Quản lý tín dụng chính sách, phấn đấu 100% tổ trưởng Tổ TK&VV thực hiện được giao dịch thu lãi, thu tiền gửi của tổ viên qua app.

- Chỉ đạo các cấp hội xây dựng kế hoạch kiểm tra xong trong tháng 01/2025 và tổ chức thực hiện phấn đấu đến 30/9/2025 cơ bản hoàn thành kế hoạch kiểm tra năm; tăng cường kiểm tra, giám sát những nơi có chất lượng hoạt động thấp, nợ quá hạn cao. Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát từ khâu xây dựng kế hoạch kiểm tra đảm bảo đầy đủ nội dung, tỷ lệ, thời gian kiểm tra đến sau kiểm tra thực hiện tổng hợp kết quả kiểm tra gửi NHCSXH theo quy định; làm tốt công tác giám sát trước, trong và sau khi cho vay đảm bảo cho vay đúng đối tượng, khách hàng sử dụng vốn vay đúng mục đích; chỉ đạo Hội các cấp chấn chỉnh, khắc phục kịp thời các tồn tại sai sót theo kiến nghị của các Đoàn kiểm tra, không để sai sót lặp lại.

- NHCSXH và các Hội đoàn thể nhận ủy thác thường xuyên trao đổi thông tin nhằm đánh giá, giám sát việc thực hiện các quy định về nghiệp vụ tín dụng, các chương trình tín dụng, nhu cầu vay vốn của khách hàng, ... để đưa ra các chỉ đạo, kiến nghị, đề xuất kịp thời.

- Phối hợp với NHCSXH tổ chức tập huấn cho cán bộ thực hiện công tác ủy thác, Ban quản lý Tổ TK&VV, trong đó chú trọng tập huấn cho các cán bộ mới tham gia vào quản lý hoạt động tín dụng chính sách.

- Làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn hộ vay sử dụng vốn vay đúng mục đích, hiệu quả. Thời gian tới tập trung tuyên truyền về nội dung Chỉ thị số 39-CT/TW của Ban Bí thư; Chỉ thị số 25-CT/TU của BTV Tỉnh ủy; Nghị quyết số 142/2024/NQ-HĐND và quan điểm, chủ trương của tỉnh về việc mở rộng đối tượng thụ hưởng tín dụng chính sách từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH. Phát huy vai trò của mỗi cán bộ NHCSXH, cán bộ các tổ chức CT-XH nhận ủy thác, tổ trưởng Tổ TK&VV là một tuyên truyền viên tích cực, lan

toả đến cấp uỷ, chính quyền các cấp, từ đó góp phần nâng cao nhận thức của cấp uỷ, chính quyền địa phương và người dân về vị trí, vai trò của tín dụng chính sách trong việc thực hiện các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thông báo kết luận này được gửi đến Ban lãnh đạo, các phòng chuyên môn nghiệp vụ của NHCSXH và 04 tổ chức CT-XH tỉnh; các đơn vị trực thuộc của NHCSXH và tổ chức CT-XH (gửi theo hệ thống ngành dọc) để chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện./.

**T/M. HỘI NÔNG DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH**



**PHÓ CHỦ TỊCH
ĐẶNG NGỌC HÀ**

**T/M. HỘI CỰU CHIẾN BINH
TỈNH NAM ĐỊNH**



**PHÓ CHỦ TỊCH
LÊ XUÂN THU**

**T/M. HỘI LH PHỤ NỮ
TỈNH NAM ĐỊNH**



PHÓ CHỦ TỊCH

NGUYỄN THỊ MINH HÀ

**T/M. ĐOÀN TN CSHCM
TỈNH NAM ĐỊNH**



PHÓ BÍ THƯ

Ngô Thị Thùy Trang

**NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI
TỈNH NAM ĐỊNH**



**PHÓ GIÁM ĐỐC
PHẠM THỊ THỦY**